



กิจการที่ต้องขออนุญาตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ก่อนเริ่มดำเนินการฯ

ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑

ลำดับที่	ประเภทการค้า
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง	
๑	การเลี้ยงม้า โค กระบือ แพะ แกะ
๒	การเลี้ยงสุกร
๓	การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่
๔	การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
๕	การเลี้ยงสัตว์ปีกนอกจาก ๓
กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์	
๖	การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๗	การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังไม่ฟอก
๘	การสะสมเขาสัตว์ กระดุกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป
๙	การเคี้ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
๑๐	การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
๑๑	การประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดุกสัตว์ เขาสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
๑๒	การผลิต การม่ การปั่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือกระทำอื่นใดต่อ สัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นของอาหารสัตว์
๑๓	การสะสม หรือการล้างครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม	
๑๔	การผลิตเนย เนยเทียม

๑๕	การผลิตกะปิ น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำเค็ม น้ำบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๑๖	การผลิต การหมัก การผสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน ครัวเรือน
๑๗	การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี้ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน ครัวเรือน
๑๘	การนึ่ง การต้ม การเคี้ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารสัตว์,พืช ยกเว้นใน สถานที่จำหน่ายอาหาร การร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน ครัวเรือน
๑๙	การเคี้ยวน้ำมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จำหน่าย อาหาร การร่ขาย การขายในตลาด การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
๒๐	การผลิตเส้นหมี่ ขนมหจัน ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ เต้าฮวย วุ้นเส้น เกี้ยวอี
๒๑	การผลิตแบะแซ
๒๒	การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่น
๒๓	การประกอบกิจการการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง ขนมจันอับ ขนมเปียะ
๒๔	การแกะ การล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพื่อ บริโภคในครัวเรือน
๒๕	การผลิตน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๒๖	การผลิต การแบ่งบรรจุน้ำตาล
๒๗	การผลิตผลิตภัณฑ์จากนมวัว
๒๘	การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ำส้มสายชู
๒๙	การคั่วกาแฟ
๓๐	การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
๓๑	การผลิตผงชูรส
๓๒	การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค
๓๓	การตาก การหมัก การดองผักหรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓๔	การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ

๓๕	การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓๖	การผลิตบะหมี่ มักร่อนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
๓๗	การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
๓๘	การผลิตน้ำแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหาร การผลิตเพื่อการค้าบริโภคในครัวเรือน
๓๙	การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกำลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	
๔๐	การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
๔๑	การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็บ กระดาษเย็บ เครื่องสำอางต่าง ๆ
๔๒	การผลิตสบู่ ผลิตภัณฑ์จากสบู่
๔๓	การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
๔๔	การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชำระล้างต่าง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร	
๔๕	การอัด การสกัดเอาน้ำมันจากพืช
๔๖	การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
๔๗	การผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
๔๘	การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
๔๙	การผลิตยาสูบ
๕๐	การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
๕๑	การผลิต การสะสมปุ๋ย
๕๒	การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุดิบคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
๕๓	การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสำปะหลัง
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่	
๕๔	การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
๕๕	การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๕๔)
๕๖	การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๕๔)

๕๗	การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้น กิจการใน (๕๔)
๕๘	การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๕๔)
๕๙	การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล	
๖๐	การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
๖๑	การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๖๒	การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือจำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อม หรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
๖๓	การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
๖๔	การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
๖๕	การปะ การเชื่อมยาง
๖๖	การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช
กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ	
๖๗	การผลิตไม้ขีดไฟ
๖๘	การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทำคิ้ว หรือการตัดไม้ ด้วยเครื่องจักร
๖๙	การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสำเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย
๗๐	การอบไม้
๗๑	การผลิตรูปด้วยเครื่องจักร
๗๒	การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนจากกระดาษ
๗๓	การผลิตกระดาษต่าง ๆ
๗๔	การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ	
๗๕	การประกอบกิจการอาบ อบ นวด

๗๖	ประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
๗๗	การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
๗๘	การประกอบกิจการห้องพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งให้เช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
๗๙	การประกอบกิจการโรงแรมหรู
๘๐	การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๘๑	การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๘๒	การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๘๓	การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
๘๔	การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้ อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกายโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่เป็นการให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๘๕	การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
๘๖	การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์หรือ สิ่งแวดล้อม
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ	
๘๗	การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
๘๘	การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น
๘๙	การปั่นฝ้าย หรือนุ่น ด้วยเครื่องจักร
๙๐	การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
๙๑	การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
๙๒	การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
๙๓	การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้า ด้วยเครื่องจักร
๙๔	การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน หินทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง	
๙๕	การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
๙๖	การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
๙๗	การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๙๘	การผสม การผสมซีเมนต์ หินทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๙๙	การเจียรไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๐๐	การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
๑๐๑	การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
๑๐๒	การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
๑๐๓	การผลิตกระดาษทราย
กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ	
๑๐๔	การผลิต การบรรจุ การผสม การขนส่ง น้ำกรด ต่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทำละลาย
๑๐๕	การผลิต การบรรจุ การผสม การขนส่ง ก๊าซ
๑๐๖	การผลิต การกลั่น การผสม การขนส่ง น้ำมันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
๑๐๗	การผลิต การผสม การขนส่ง ถ่านหิน ถ่านโค้ก
๑๐๘	การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๖๐)
๑๐๙	การประดิษฐ์ของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัสดุที่คล้ายคลึง
๑๑๐	การโม่ การบดชั้น
๑๑๑	การผลิตสี หรือน้ำมันผสมสี
กิจการอื่น ๆ	
๑๑๒	การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
๑๑๓	การเคลือบ การชุบ วัตถุพลาสติกเซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑๔	การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๑๕	การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง

๑๑๖	การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
๑๑๗	การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
๑๑๘	การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกำจัดศัตรูพืช หรือพานะนำโรค
๑๑๙	การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
๑๒๐	การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
๑๒๑	การผลิต กาช่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
๑๒๒	การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
๑๒๓	การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
๑๒๔	การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้งานแล้ว หรือเหลือใช้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี

โทร ๐๓๒ ๔๒๕ ๘๒๐